



### 3. Tội phạm

Địa chỉ liên hệ: Sở cảnh sát Hida, tỉnh Gifu Địa chỉ: 1401 Asakaimachi, Furukawa-cho, Hida-shi ☎0577-73-0110

#### ① Tội phạm mạng Internet

Trong những năm gần đây xảy ra nhiều vụ lừa đảo mua sắm trực tuyến và chuyển tiền giả qua Internet Banking của các tổ chức nước ngoài. Qua phân tích các vụ án cảnh sát đã phát hiện ra những người nước ngoài đến Nhật Bản đang được các tổ chức tội phạm mời tham gia phạm tội như một công việc bán thời gian.

Đừng rơi vào những lời mời sử dụng những từ ngữ khéo léo như “Tôi có một công việc bán thời gian rất tốt”, “Bạn chỉ cần đi lấy hàng”, “Bạn chỉ cần rút tiền mặt”. hoặc “Bạn sẽ kiếm được tiền nếu bạn mở một tài khoản và đưa cho tôi.”

Những người nước ngoài đến Nhật Bản tham gia những vụ việc này và khi bị bắt và đã khai rằng:

"Tôi cũng thấy lạ nhưng vì muốn có tiền nên tôi đã chấp nhận."

"Họ nói với tôi sẽ không sao ngay cả khi bị phát hiện ra vì tôi sẽ sớm rời khỏi Nhật Bản."

Đằng sau lời mời ngon ngọt chắc chắn là những hành vi trái pháp luật và sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc.

#### « Những trường hợp đồng phạm »

(1) Nhận hàng

Nhận các mặt hàng được giao bằng cách giả vờ là người nhận và chuyển tiếp các mặt hàng đó đến địa điểm do tội phạm chỉ định.

(2) Rút tiền mặt

Rút tiền mặt bằng thẻ ATM của người khác.

(3) Mua/Bán/Chuyển giao tài khoản

Mua, bán hoặc chuyển giao miễn phí tài khoản hoặc thẻ tiền mặt của bạn cho người khác.

#### ② Ma túy

Ở Nhật Bản, tàng trữ và sử dụng ma túy\* là phạm tội. Sở hữu các chất cấm, dù chỉ một lượng nhỏ để sử dụng cá nhân, cũng có thể bị bắt giữ và bị trừng phạt nghiêm khắc.

##### 【Trường hợp 1: Tàng trữ cần sa】

Một người phụ nữ đã mang một lượng nhỏ cần sa từ nước ngoài về để sử dụng cho cá nhân. Khi vào Nhật Bản, cần sa được phát hiện tại hải quan và cô bị bắt ngay lập tức.

##### 【Trường hợp 2: Tàng trữ cocaine】

Cảnh sát đã phát hiện một vụ buôn bán cocaine trong một hộp đêm và bắt giữ một số người nước ngoài vì tội tàng trữ cocaine.

##### 【Trường hợp 3: Buôn lậu chất kích thích】

Một người phụ nữ được bạn trai nhờ mang một số hành lý sang Nhật Bản. Khi nhập cảnh vào Nhật Bản, cô bị cảnh sát bắt giữ vì tội buôn lậu chất kích thích.

